

สพฐ.นัดสพท.ประชุม วิชาไอคอนเฟอเรนซ์ ทุกช่วงเช้าของวันพุธ

นำเสนอเมื่อ : 24 ก.ย. 2560

**สพฐ.เดินทาง "บุญรักษ์" ปรับแผนบริหารจัดการใหม่ ปลุก สพท.ทำงานเชิงรุก
ประชุมวิชาไอคอนเฟอเรนซ์ทุกวันพุธ เผยไม่ส่งคนลงพื้นที่ไปตรวจอีก
แต่ใช้เทคโนโลยีสุ่มตรวจงานทำตามที่มีมอบหมายหรือไม่ ขณะเดียวกันก็จะวิเคราะห์ผลงาน**

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) รักษาการเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตนได้วางแผนการบริหารจัดการ สพฐ.ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในส่วนของนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) หรือนโยบายจากส่วนกลางที่นำลงไปสู่การปฏิบัตินั้น ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยไม่ใช่แค่เพียงรอเอกสารคำสั่งจากส่วนกลางแล้วถึงนำไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นต่อจากนี้เราจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน สพฐ.ให้มากขึ้น และ**ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป**

ตนจะประชุมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบวิชาไอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อสั่งการตามนโยบายต่างๆ จาก รมว.ศธ. ให้เขตพื้นที่ฯ นำไปปฏิบัติได้ทันที รวมทั้งจะใช้เทคโนโลยีในการสุ่มดูนโยบายหรือโครงการต่างๆ ที่มีมอบหมายไปได้ดำเนินการตามที่สั่งการไว้หรือไม่ นอกจากนี้ สพฐ.จะรวบรวมศาสตร์พระราชาด้านการศึกษาที่เป็นข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้ ศธ.นำสู่การปฏิบัติ โดยจะจัดกลุ่มตามเรื่องต่างๆ เพื่อให้แต่ละเขตพื้นที่ฯ จะต้องนำไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรให้ลงถึงเด็กมากที่สุด

"จากนี้ไปเราจะไม่มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่วนกลางลงไปติดตามงานในพื้นที่แล้ว เพราะบุคลากรเหล่านี้จะมาช่วยผมวิเคราะห์ภารกิจงานด้านต่างๆ แต่ผมจะใช้จิตอาสาสมัครจากอดีตผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ หรือศึกษานิเทศก์ ที่มีความรู้ความสามารถช่วยติดตามงานพื้นที่ให้กับเราในทุกโครงการ ซึ่งจะทำให้ สพฐ.เดินทางงานต่างๆ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากทำตามแผนที่วางไว้ได้ ผมเชื่อว่าจากเดิมที่เรามีการติดตามงานได้เพียงปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 9 ครั้ง หรือติดตามงานให้ได้ในทุกๆ เดือนอย่างแน่นอน" รักษาการเลขาธิการ กพฐ.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 25 กันยายน 2560](#)